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  เมื่อในที่ประชุมพร้อม ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ และผู้ร่วมประชุม
นั่งประจำที่แล้ว นายสมทรง วงศ์สาลี ประธานสภาฯ ได้ตรวจนับองค์ประชุมปรากฏว่ามีผู้มาประชุม จำนวน ๑๖ คน  
ถือว่าครบองค์ประชุม จึงได้จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้ว ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

เริ่มประชุม เวลา 10.0๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสมทรง  วงศ์สาลี ขอขอบคุณ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนทุกส่วน และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้เข้า 
(ประธานสภาฯ) ร่วมประชุมในครั้งนี้  
 ๑.๑ นายอัธยา ทิพย์อักษร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน มีภารกิจที่

สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ 
 1.2 นายสุชาติ ละมุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน ติดภารกิจ 
 1.3 นายสมพงษ์  ลากูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน หมู่ที่ 2 

ลากิจ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายสมทรง  วงศ์สาลี ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ เมื่อคราวการประชุม 
(ประธานสภาฯ) สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 15 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้สมาชิกฯ ทุกท่าน
แล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมหรือไม่ 

นายสมทรง  วงศ์สาลี ถ้าไม่มี จะขอมติทีป่ระชุมในการรับรองรายงานการประชุมเมื่อคราวการประชุม 
(ประธานสภาฯ) สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 15 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 กรุณายกมือขึ้นครบั  

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง  
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง (นายสมทรง วงศ์สาลี ตำแหน่ง
ประธาน สภาฯ และนายอดิศร คำจร ตำแหน่งรองประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายสมทรง  วงศ์สาลี ในวันนี้ผู้บริหารได้เสนอญตัติเพ่ือให้ทางสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลแสลงพัน  
(ประธานสภาฯ) ไดพิ้จารณา สำหรับวันนี้ท่านนายกได้มอบหมายให้รองนายก นางสนอง แสงดี 

ดำเนินการเสนอญัตติแทนท่านนายก เชิญครับ 

นางสนอง แสงดี เรียนประธานสภา สมาชิกสภา อบต.แสลงพัน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน 
(รองนายก อบต.) นางสนอง แสงดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน ขอเสนอญัตติเพ่ือ 

ให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
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 3.๑ ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
  ฉบับเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 
นางสนอง แสงดี ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน มีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำแผน 
(รองนายก อบต.) พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 

2566 เพ่ือให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน 
และสามารถแก้ไขปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือใช้
เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและดำเนินการตามโครงการพัฒนา 
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 26 เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดำเนินตามขัน้ตอนดังนี้ 

  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผน 
พัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็น เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผน 
พัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตามมาตรา 46 
แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 

  โดยรายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมนี้ ขอบคุณคะ 

นายสมทรง  วงศ์สาลี ขอบคุณท่านรองนายก ที่เสนอญัตติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 
(ประธานสภาฯ) 2570) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ทุกท่านได้เล่มร่างแผน 

พัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพ่ิมเติม แล้วนะครับ โดยร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ ได้
ผ่านการประชาคมหมู่บ้าน นำส่งโครงการที่ประชาคมมีความเดือดร้อน แล้วให้
ทางคณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดทำเป็นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพ่ิมเติม 
แล้วจึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในขั้นตอนต่อไปคือการ
นำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพ่ิมเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณา ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณารายละเอียดของร่าง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 
2566 นะครับ ว่ามีข้อผิดพลาดหรือมีการพิมพ์ขาดตกบกพร่องที่ต้องแก้ไข หรือ
มีสิ่งอ่ืนใดที่ต้องแก้ไขหรือไม ่

นายสมทรง  วงศ์สาลี มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะซักถามไหมครับ เกี่ยวกับโครงการที่เพ่ิมเติมในร่างแผน  
(ประธานสภาฯ) พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 

2566 หรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยหรือซักถาม ผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ
ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ทางผู้บริหารได้เสนอญัตติในครั้งนี้ กรุณายกมือขึ้น
ครับ 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ 
เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง (นายสมทรง วงศ์สาลี ตำแหน่งประธานสภาฯ และ
นายอดิศร คำจร ตำแหน่งรองประธานสภาฯ) 

 3.2 ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน 
  เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 
นายสมทรง  วงศ์สาลี ต่อไปจะเป็นญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
(ประธานสภาฯ) แสลงพัน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ขอเชิญ 

ท่านรองนายก ชี้แจงครับ 

นางสนอง แสงดี เรียนประธานสภา สมาชิกสภา อบต.แสลงพัน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน 
(รองนายก อบต.) นางสนอง แสงดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน ในส่วนของญัตติ

ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 จะมอบให้ผู้ที่รับผิดชอบได้
ชี้แจงอธิบายให้ที่ประชุมทราบคะ 

นายสมทรง  วงศ์สาลี ขอเชิญผู้ที่รับผิดชอบไดช้ี้แจงอธิบายให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)  

น.ส.วิไลวรรณ  หมื่นหาวงศ ์ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา อบต.แสลงพัน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0820.3/ว 58 ลงวันที่ 6 มกราคม 
2566  เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้จัดทำตัวอย่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล และแบบแปลนบ่อดักไขมันสำหรับครัวเรือน
และสถานประกอบการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติใน
การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้การจัดการน้ำเสียชุมชนเป็น
ภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล โดยมีเป้าหมายบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะเนื่องจาก
เป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากต้นทาง อย่างไรก็ตาม การบริหารระบบบำบัด   
น้ำเสียในชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันยังขาดความต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกข้อบัญญัติฯ จึงขอเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลแสลงพัน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 
พ.ศ. 2566 

 
 
 
 
 

/หลักการ... 
 



-6- 
 
 

  หลักการและเหตุผล 
  - เพ่ือกำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่ปลูกสร้าง 

ใหม่ และอาคารที่ปลูกสร้างที่มีอยู่ เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารที่ปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่ง
ระบายน้ำภายในเขตพ้ืนที่ตำบล เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ โดยที่
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจ
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร ดังนั้น จึงเป็นการสมควรกำหนดวิธีจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร ซึ่ง
เป็นต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของมลพิษทางน้ำ เพ่ือประโยชน์ในการจัดการ
เกี่ยวกับสาธารณสุข และเป็นการรักษาคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมโดยรวม 
ประกอบกับมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และพระราช-
บัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้กระทำได้โดยตราเป็นข้อบัญญัติ  จึงขอเสนอร่าง 
ข้อบัญญัติฉบับนี้มาเพ่ือโปรดนำเสนอเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
แสลงพัน ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่าง 
ข้อบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน
พิจารณาต่อไป 

นายสมทรง  วงศ์สาลี สภาฯ ได้รับทราบหลักการและเหตุผลในการเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การ 
(ประธานสภาฯ) บริหารส่วนตำบลแสลงพัน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 

พ.ศ. 2566 แล้ว ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย 
เชิญครับ 

นายปรัชนันท์  นาคชุมนุม ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
(เลขานุการสภาฯ) พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตำบล

อาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือใช้บังคับในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะ
กำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้
กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 
ตามข้อ 45 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2565 ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ใน
การพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  

  
/เมื่อที่ประชุม... 
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 เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณา

วาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ โดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายสมทรง  วงศ์สาลี เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องแล้ว ขอนำปรึกษาในที ่
(ประธานสภาฯ) ประชุม ในการการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ เชิญรองนายกฯ 

นางสนอง แสงดี เรียนประธานสภา สมาชิกสภา อบต.แสลงพัน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน 
(รองนายก อบต.) นางสนอง แสงดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน ตามที่ผู้บริหารได้

เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน เรื่อง การติดตั้งบ่อ
ดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ขอเสนอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณา
ญัตติสามวาระรวดเดียว ตามระเบียบฯ ข้อ 45 คะ 

นายสมทรง  วงศ์สาลี รองนายกฯ เสนอให้พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
(ประธานสภาฯ) แสลงพัน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 
 ที่ประชุมเห็นควรอนุมัติหรือไม่ ขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม มีมติอนุ มัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง        
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง (นายสมทรง วงศ์สาลี ตำแหน่ง
ประธานสภาฯ และนายอดิศร คำจร ตำแหน่งรองประธานสภาฯ) 

นายสมทรง  วงศ์สาลี เมื่อที่ประชุมอนุมัติให้พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติฯ สามวาระรวดเดียว ก่อนที่จะ 
(ประธานสภาฯ) พิจารณรับหลักการในวาระที่หนึ่ง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม ่

ที่ประชุม ไม่มีการอภิปราย 

นายสมทรง  วงศ์สาลี เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย ขอให้ที่ประชุมรับหลักการร่างข้อบัญญัต ิ
(ประธานสภาฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน

อาคาร พ.ศ. 2566 ในวาระท่ีหนึ่ง ขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม มีมติรับหลักการ ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง 
๒ เสียง (นายสมทรง วงศ์สาลี ตำแหน่งประธานสภาฯ และนายอดิศร คำจร 
ตำแหน่งรองประธานสภาฯ) 

นายสมทรง  วงศ์สาลี เมื่อที่ประชุมรับหลักการในวาระท่ีหนึ่งแล้ว ต่อไปขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระที ่
(ประธานสภาฯ) สอง ในวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ โดยให้

กระผม ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมในวันนี้เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะแปรญัตติหรือไม ่

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ขอแปรญัตติ 
 

/นายสมทรง... 
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นายสมทรง  วงศ์สาลี การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ ที่ประชุมไม่มีการ 
(ประธานสภาฯ) แก้ไข เห็นควรคงร่างเดิมร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน เรื่อง 

การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ต่อไปขอให้ที่ประชุม
พิจารณาในวาระที่สาม ขั้นลงมติว่าสมควรที่จะตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ขอมติที่
ประชุมครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๒ 
เสียง (นายสมทรง วงศ์สาลี ตำแหน่งประธานสภาฯ และนายอดิศร คำจร 
ตำแหน่งรองประธานสภาฯ) 

นายสมทรง  วงศ์สาลี เมือ่ที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน เรื่อง การ 
(ประธานสภาฯ) ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 แล้ว ต่อไปจะได้เสนอให้

นายอำเภอลำปลายมาศเห็นชอบ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน
ประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 และใช้บังคับได้ตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

(พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น.) 

 3.3 ขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ 
  (กองการศึกษาฯ) 
นายสมทรง  วงศ์สาลี ต่อไปจะเป็นญัตติขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่าย 
(ประธานสภาฯ) รายการใหม่ (กองการศึกษาฯ) ขอเชิญ ท่านรองนายก ชี้แจงครับ 

นางสนอง แสงดี เรียนประธานสภา สมาชิกสภา อบต.แสลงพัน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน 
(รองนายก อบต.) นางสนอง แสงดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน ในส่วนของญัตติ

ขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ (กองการ 
ศึกษา) จะมอบให้ผู้ที่รับผิดชอบได้ชี้แจงอธิบายให้ที่ประชุมทราบคะ 

นายสมทรง  วงศ์สาลี ขอเชิญผู้ที่รับผิดชอบไดช้ี้แจงอธิบายให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)  

น.ส.วิไลวรรณ  หมืน่หาวงศ ์ เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน น.ส.วิไลวรรณ 
(รองปลัด อบต.) หมื่นหาวงศ์ ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยองค์การบริหารส่วน

ตำบลแสลงพันมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับ 
อากาศแบบตั้งพ้ืน หรือแบบแขวน โดยติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ทั้ง 2 แห่ง 
แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนั้น จึงขอโอนงบประมาณรายจ่าย
จากแผนงานการศกึษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวด  

 
/เงินเดือน... 
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 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 240,000 บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

นายสมทรง  วงศ์สาลี ตามท่ีผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงอธิบายถึงหลักการและเหตุผลของการขออนุมัติโอน 
(ประธานสภาฯ) เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
สอบถามหรือมีประเด็นขอ้สงสัยหรือไม่ครับ เชิญครับ 

นายสุทธิพงษ์  อภิสนธิ์ เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
(สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ ๑๖) นายสุทธิพงษ์ อภิสนธิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๖ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล

แสลงพัน ได้ขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ รายการ เครื่อง 
ปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืน หรือแบบแขวน ขนาด 44,000 บีทียู 
จำนวน 6 เครื่อง เมื่อคราวการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 
2565 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 แต่ ณ ขณะนี้ยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง แล้ว
ในคราวนี้จะขอโอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้ออีก เกรงว่าอนุมัติแล้วอาจจะไม่ได้
จัดซื้ออีก ผมจึงเห็นว่ายังไมส่ำคัญและยังไมม่ีความจำเป็นเร่งด่วน 

นายสมทรง  วงศ์สาลี มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือมีประเด็นข้อสงสัยอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี 
(ประธานสภาฯ) ผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ท่านใดเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย

เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ (กองการศึกษาฯ) กรุณายกมือขึ้นครับ 

มติทีป่ระชุม มีมติไม่เห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ (กอง
การศึกษาฯ) ด้วยคะแนนเสียง ไม่เห็นชอบ ๑๔ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง 
(นายสมทรง วงศ์สาลี ตำแหน่งประธาน สภาฯ และนายอดิศร คำจร ตำแหน่ง
รองประธานสภาฯ) 

 3.4 ขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ 
  (สำนักปลัด) 
นายสมทรง  วงศ์สาลี ต่อไปจะเป็นญัตติขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่าย 
(ประธานสภาฯ) รายการใหม่ (สำนักปลัด) ขอเชิญ ท่านรองนายก ชี้แจงครับ 
 

/นางสนอง... 
 



-10- 
 
 

นางสนอง แสงดี เรียนประธานสภา สมาชิกสภา อบต.แสลงพัน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน 
(รองนายก อบต.) นางสนอง แสงดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน ในส่วนของญัตติ

ขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ (สำนัก
ปลัด) จะมอบให้ผู้ที่รับผิดชอบได้ชี้แจงอธิบายให้ที่ประชุมทราบคะ 

นายสมทรง  วงศ์สาลี ขอเชิญผู้ที่รับผิดชอบไดช้ี้แจงอธิบายให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)  

นายอัครนันท์  ธรรมยโกศิษฐ์ เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายอัครนันท์ 
(หัวหน้าสำนักปลัด) ธรรมยโกศิษฐ์ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด ด้วยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน

ตำบล มีความจำเป็นที่ต้องโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ เนื่องจากตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผิดหมวด/ประเภท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 1. โอนลดงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องทำน้ำร้อน - 
น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 10,000.- บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ เครือ่งทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง ๆ 
ละ 10,000.- บาท 

   2. โอนลดงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้เย็น ขนาด 7 
คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,500.- บาท โอนไป  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง ๆ 
ละ 8,500.- บาท 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

นายสมทรง  วงศ์สาลี มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือมีประเด็นข้อสงสัยหรือไม่ครับ ถ้าไมมี่ 
(ประธานสภาฯ) ผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ท่านใดเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย

เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ (สำนักปลัด) กรุณายกมือขึ้นครับ 
 
 
 

/มติที่ประชุม... 
 






